

บาร์เทอร์คาร์ด 5 จุดเด่น ครองตลาดในไทย

บาร์เทอร์คาร์ด ตัวช่วยในการลดภาระค่าใช้จ่าย ด้วยระบบแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยไม่ใช้เงินสดรายใหญ่ที่สุดในโลก ชู 5 จุดเด่น ตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาด พร้อมเตรียมขยายตลาดสู่ AEC



เรวดี วิทยานุกฤษ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บาร์เทอร์คาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า จุดเด่นของบาร์เทอร์คาร์ดคือ 1. การมีจำนวนยอดสมาชิกในระบบกว่า 3,000 ธุรกิจ ในประเทศไทยและกว่า 35,000 ธุรกิจ 7 ประเทศ ทำให้ลูกค้าสมาชิกมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการระหว่างกันได้อย่างหลากหลาย โดยในปี 2555 ที่ผ่านมา มียอดการแลกเปลี่ยนกว่า 900 ล้านทรอดบาท 2. ความเป็นผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยไม่ใช้เงินสดอันดับ 1 ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลก ทำให้โอกาสของสมาชิกไม่ได้จำกัดเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น แต่หมายถึงโอกาสในการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศอีกด้วย 3. จำนวนของสมาชิกใหม่เข้าร่วมกว่า 70 ธุรกิจ ต่อเดือน ทำให้มีสินค้าและบริการใหม่ๆ เข้าสู่ระบบอย่างต่อเนื่อง 4. การมีระบบไอทีที่ทันสมัย ให้บริการแบบเรียลไทม์ ผ่านแอปพลิเคชัน บนมือถือ และเว็บไซต์ออนไลน์ 5. การมีผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (Business Development Manager BDM) ดูแลลูกค้า อย่างใกล้ชิด 1 คนต่อ 1 บริษัท ทำหน้าที่เป็นทั้งฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายขาย ให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจจากการใช้บาร์เทอร์คาร์ด

“จุดเด่นเหล่านี้ ทำให้ บาร์เทอร์คาร์ด สามารถครองความเป็นผู้นำตลาดในระบบบาร์เทอร์อย่างต่อเนื่องในประเทศไทยมากกว่า 15 ปี แม้ที่ผ่านมาจะมีคู่แข่งเข้ามาสู่ตลาดบ้าง มีบาร์เทอร์คาร์ด เพียงเจ้าเดียวที่ยังคงยืนหยัดความแข็งแกร่งอยู่ในอยู่ในธุรกิจนี้ได้อย่างต่อเนื่อง บาร์เทอร์คาร์ด ได้ทำการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า และตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง ทำให้ได้รับการยอมรับ และมียอดขายเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยสิ่งที่บาร์เทอร์คาร์ด กำลังให้ความสนใจอย่างมากในขณะนี้คือ การเตรียมตัวรุกเข้าสู่ตลาด AEC โดยมอง สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ เป็นลำดับแรก ” เรวดี กล่าว

กว่า 15 ปีแล้ว ที่บาร์เทอร์คาร์ด ได้รับความไว้วางใจให้เป็นอีกหนึ่งตัวช่วย ในการลดภาระค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจ ด้วยการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ โดยไม่ใช้เงินสด บาร์เทอร์คาร์ดมียอดสมาชิกกว่า 3,000 รายในประเทศไทย และ 35,000 รายทั่วโลก ซึ่งในจำนวนนี้ครอบคลุมธุรกิจต่างๆกว่า 100 ประเภทธุรกิจ